

**TỜ TRÌNH**

**Về việc ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao**

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

(Bản phục vụ công tác thẩm định của Bộ Tư pháp)

Ngày 14/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao, theo đó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao. Triển khai nhiệm vụ này, Bộ Ngoại giao đã xây dựng Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao thay thế Quyết định số 07/2019/QĐ-TTg ngày 15/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Quyết định 07).

Trên cơ sở rà soát, tổng kết tình hình thực hiện Quyết định 07, sau khi tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của các bộ, ngành liên quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao kính trình Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Quyết định thay thế Quyết định 07 như sau:

**I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH 07**

**1. Cơ sở chính trị, pháp lý**

Việc rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Học viện Ngoại giao được thực hiện trên cơ sở các căn cứ chính trị, pháp lý sau:

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

- Luật Giáo dục đại học năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018.

- Nghị định số 81/2022/NĐ-CP ngày 14/10/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.



- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

## **2. Cơ sở thực tiễn**

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ: “*Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam*”; “*...phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao... đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo*”. Là cơ sở nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng của ngành Ngoại giao nói riêng, đồng thời tham gia công tác bồi dưỡng cho các Bộ, ngành, địa phương, Học viện Ngoại giao (HVNG) đang đảm nhiệm nhiệm vụ chính trị ngày càng quan trọng về nghiên cứu chiến lược và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Trải qua hơn 60 năm thành lập và phát triển, kể từ năm 2021, HVNG trở thành đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên. Trên đà phát triển ổn định hiện nay, HVNG đang xây dựng kế hoạch mở rộng quy mô trong tương lai nhằm đáp ứng tốt hơn những nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước và Bộ Ngoại giao giao phó. Do đó, việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của HVNG tại thời điểm này là phù hợp với định hướng, quy mô phát triển và tầm nhìn của HVNG trong thời gian sắp tới.

Trong bối cảnh Đảng và Chính phủ đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII với quan điểm “*tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập*” và mục tiêu “*đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... , cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao*”, việc nghiên cứu tổ chức lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Ngoại giao và của HVNG nói riêng là hết sức cần thiết.

## **II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 07**

Theo Quyết định 07, HVNG là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Ngoại giao, có chức năng nghiên cứu chiến lược về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại, đào tạo đại học, sau đại học và bồi dưỡng đối ngoại.

### **1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:**

a) Công tác nghiên cứu



Trong những năm qua, HVNG đã từng bước lớn mạnh và trở thành tổ chức nghiên cứu uy tín với những đóng góp quan trọng không chỉ ở phạm vi trong nước mà còn ở quy mô khu vực, quốc tế. Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao (thành lập năm 2008), Viện Biển Đông (thành lập năm 2012) trực thuộc HVNG đã phát huy được các thế mạnh, kinh nghiệm được tích lũy qua các thế hệ cán bộ, thực hiện tốt vai trò, chức năng là cơ quan chủ lực nghiên cứu chiến lược, góp phần tư vấn và tham mưu chính sách đối ngoại, an ninh quốc phòng, phát triển, chính sách bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia; đã tạo dựng được ảnh hưởng và “thương hiệu” vững chắc ở trong nước và có uy tín ngày càng cao ở khu vực và quốc tế.

*b) Công tác đào tạo đại học và sau đại học*

HVNG tiếp tục khẳng định được vị thế và uy tín trong việc giảng dạy các ngành học có thế mạnh của mình. HVNG đã được công nhận đảm bảo chất lượng đối với cơ sở giáo dục (năm 2020) và nhận chứng chỉ kiểm định cho 05 ngành đào tạo (năm 2021). Kể từ khi thực hiện cơ chế tự bảo đảm chi thường xuyên từ năm 2021, quy mô tuyển sinh của HVNG tăng từ 500 sinh viên năm 2020 lên 2.200 sinh viên năm 2023, chất lượng tuyển sinh luôn được duy trì ở mức cao thuộc nhóm đầu cả nước. HVNG cũng đã mở thêm một số ngành học mới, từng bước phát triển thành cơ sở đào tạo bậc đại học đa ngành<sup>1</sup>, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành ngoại giao và nhu cầu của xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện.

*c) Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ*

HVNG với nòng cốt là Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại (FOSET) đã triển khai khối lượng công việc ngày càng lớn về bồi dưỡng cán bộ cho cả Bộ Ngoại giao và cho các bộ, ngành, địa phương theo các chương trình, đề án lớn, thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ đáp ứng nhu cầu của Bộ Ngoại giao và các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương<sup>2</sup>.

Các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu gồm: (i) Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ của Bộ Ngoại giao; (ii) bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về đối ngoại, hội nhập quốc tế cho các bộ, ngành, địa phương; (iii) bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân và (iv) từng bước mở rộng ra đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong xã hội.

*d) Công tác thông tin - tư liệu*

Chất lượng và hiệu quả phục vụ của Thư viện truyền thống được nâng cao đáng kể đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu của HVNG và của

<sup>1</sup> Tính đến năm học 2023, HVNG tổ chức đào tạo 08 ngành ở bậc đại học: Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Kinh tế quốc tế, Truyền thông quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Kinh doanh quốc tế, Luật Thương mại quốc tế, Châu Á – Thái Bình Dương học; 04 ngành ở bậc thạc sỹ: Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Kinh tế quốc tế, Truyền thông quốc tế và 02 ngành bậc tiến sỹ: Quan hệ quốc tế và Luật quốc tế.

<sup>2</sup> Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ và Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao giao phó, HVNG hiện đang chủ trì triển khai Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế giai đoạn 2021-2025; Đề án Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2021-2025 và Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý lui thời gian trình sau khi kết thúc Đề án Hội nhập quốc tế để tránh trùng lặp.



Bộ Ngoại giao. Số lượng và chất lượng nguồn bài Tạp chí Nghiên cứu quốc tế tăng (khoảng 30%) so với trước. Hạ tầng công nghệ thông tin được đảm bảo, đưa HVNG trở thành đơn vị sớm nhất trong Bộ Ngoại giao hoàn tất việc phê chuẩn hồ sơ và ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin triển khai Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Bộ Ngoại giao.

*đ) Công tác quản lý điều hành, tổ chức cán bộ, quản trị và hợp tác quốc tế*

HVNG đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy chế - quy trình trong công tác tổ chức cán bộ, triển khai công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ đúng quy định, đồng thời chú trọng tới công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động, đồng thời tiếp tục tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy.

Về hợp tác quốc tế, HVNG luôn nỗ lực mở rộng quan hệ hợp tác và từng bước khẳng định được vị thế của mình trong nước, khu vực và quốc tế. Công tác hợp tác quốc tế của HVNG luôn bám sát, phục vụ các nhiệm vụ nghiên cứu quan hệ quốc tế, giúp Bộ Ngoại giao tham mưu hoạch định chính sách cho Đảng và Nhà nước, phục vụ công tác đào tạo, liên kết quốc tế trong đào tạo và phục vụ công tác bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại trong cả nước.

## **2. Về cơ cấu tổ chức**

Theo Quyết định 07, Học viện Ngoại giao được tổ chức thành 15 đơn vị trực thuộc, gồm Văn phòng, 02 Viện (Nghiên cứu chiến lược ngoại giao và Biên Đông), 02 Trung tâm (Thông tin tư liệu và Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại), Ban Đào tạo, 08 Khoa chuyên ngành và ngoại ngữ và Phòng quản lý khoa học. Lãnh đạo HVNG gồm Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Triển khai Quyết định 07, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo, hướng dẫn HVNG sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng quy định, bảo đảm cho đơn vị sớm ổn định để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Năm 2023, HVNG được Bộ Ngoại giao giao 330 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp, trong đó có 180 viên chức, 150 hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ và lao động. Tại thời điểm báo cáo Thủ tướng Chính phủ, HVNG có 291 viên chức và người lao động, trong đó có 172 viên chức và 119 hợp đồng lao động.

## **3. Về cơ chế tài chính**

Thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ và các quy định của pháp luật về giáo dục đại học, Bộ Ngoại giao đã ban hành nhiều quyết định quan trọng nhằm từng bước nâng cao mức độ tự chủ của HVNG về tài chính, tổ chức bộ máy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:

- Quyết định số 1743B ngày 14/08/2020 của Bộ Ngoại giao thành lập Hội đồng Học viện tại HVNG nhiệm kì 2020-2025.

- Quyết định số 364/QĐ-BNG ngày 15/03/2021 của Bộ Ngoại giao về việc phê duyệt Đề án tự chủ của HVNG thực hiện cơ chế tự bảo đảm chi thường xuyên.



- Quyết định số 426/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao ngày 23/3/2021 về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cho HVNG;

- Quyết định số 3543/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao ngày 13/12/2023 về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với ĐVSNCL cho HVNG, theo đó, kể từ năm 2023, HVNG trở thành đơn vị sự nghiệp được giao tự chủ ở mức độ cao nhất là tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

Trên cơ sở đó, HVNG hiện nay là: (i) Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên và chi đầu tư từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn thu phí được để lại chi theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí, các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật; (ii) đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, được Nhà nước đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá tính đủ chi phí (không bao gồm khấu hao tài sản cố định).

#### **4. Tồn tại, hạn chế**

- Trong thời gian tới, HVNG tiếp tục được giao đảm nhiệm thêm những nhiệm vụ chính trị quan trọng phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao. Bên cạnh đó HVNG sẽ triển khai mở rộng hoạt động trong lĩnh vực đào tạo đại học, sau đại học và bồi dưỡng cán bộ không chỉ cho Bộ Ngoại giao mà còn cho các bộ, cơ quan, địa phương phục vụ yêu cầu hội nhập quốc tế. Ngoài ra, triển khai Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương 6 khóa XII, HVNG cần tiếp tục rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn hơn nữa nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả hoạt động của đơn vị. Bối cảnh tình hình và yêu cầu nhiệm vụ mới đòi hỏi HVNG phải có một cơ cấu tổ chức phù hợp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và phù hợp với quy mô hoạt động của HVNG. Trong khi đó, cơ cấu tổ chức hiện nay của HVNG vẫn chưa thực sự đồng bộ và tinh gọn để đáp ứng hiệu quả các yêu cầu này.

- Tổ chức bộ máy của HVNG thực hiện theo Quyết định 07/2019/QĐ-TTg hiện vẫn thiếu sự đồng bộ<sup>3</sup> và chưa thực sự phù hợp với quy định pháp luật, cần sớm được sắp xếp lại để bảo đảm thống nhất, khoa học.

- Cơ cấu tổ chức các Khoa của HVNG hiện nay còn khá tản mát, chưa tập trung, tận dụng được nguồn lực; nhân sự một số Khoa còn mỏng, khó đảm đương được khối lượng công việc gia tăng trong thời gian tới, đặc biệt khi HVNG được định hướng tiếp tục mở rộng quy mô tuyển sinh và các ngành, nghề đào tạo.

- Đội ngũ nhân sự của HVNG nói chung và cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị trực thuộc HVNG nói riêng cần được tiếp tục kiện toàn, bổ sung để giúp cho các đơn vị vận hành suôn sẻ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

<sup>3</sup> Vị trí pháp lý của các đơn vị trực thuộc HVNG chưa đồng bộ, thống nhất với nhau, ngoài các đơn vị cấp Văn phòng, Viện, Ban vẫn còn đơn vị cấp phòng (Phòng Quản lý khoa học).



- Cơ sở vật chất của HVNG mặc dù đã được cải thiện trong 2 năm qua nhưng chỉ là bước đầu và cần được tiếp tục được đầu tư nâng cấp để bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển và quy mô hoạt động của đơn vị trong thời gian tới.

### **III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH 07**

#### **1. Mục đích, yêu cầu**

- Việc đề xuất kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Học viện Ngoại giao nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả hoạt động của đơn vị trong triển khai các nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị sau khi trong bối cảnh tình hình mới.

- Việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cần bảo đảm tính kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển; bảo đảm sự đồng bộ, nhất quán giữa các đơn vị trực thuộc; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị.

#### **2. Quan điểm**

- Việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của HVNG cần bảo đảm tuân thủ các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước, đồng thời phù hợp với những đặc thù công tác của ngành ngoại giao.

- Bảo đảm tính khả thi, không chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ; không gây gián đoạn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Ngoại giao.

- Hạn chế tối đa sự xáo trộn, bảo đảm đoàn kết nội bộ, phát huy năng lực, sở trường của viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

### **III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH**

Bộ Ngoại giao đã chủ trì thực hiện các công việc sau:

- Thành lập Tổ biên tập, nghiên cứu, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 07/2019/QĐ-TTg; xây dựng Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và sắp xếp lại tổ chức bộ máy; dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 07/2019/QĐ-TTg và các văn bản liên quan;

- Ngày 02/10/2023, Bộ Ngoại giao đã gửi hồ sơ lấy ý kiến đóng góp của các Bộ Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin truyền thông và Kế hoạch và Đầu tư. Đến nay, tất cả các bộ nêu trên đã có ý kiến góp ý đối với hồ sơ dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 07. Bộ Ngoại giao đã nghiên cứu, rà soát, tiếp thu và giải trình đầy đủ ý kiến của các bộ (Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ kèm theo).

- Ngày..., Bộ Ngoại giao đã gửi Bộ Tư pháp hồ sơ xây dựng Quyết định thay thế Quyết định 07 để thẩm định theo quy định.

- Ngày..., trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao đã nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ.



## IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

### 1. Bố cục:

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm 5 Điều, giữ nguyên như Quyết định 07, trong đó: Điều 1 quy định về vị trí, chức năng; Điều 2 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn; Điều 3 quy định về cơ cấu tổ chức; Điều 4 quy định về Lãnh đạo Học viện và Điều 5 quy định về hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

### 2. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định.

Bộ Ngoại giao đề xuất kế thừa phần lớn các nội dung còn phù hợp quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định 07, ngoài ra có bổ sung, làm rõ một số chức năng, nhiệm vụ, cụ thể như sau:

**2.1. Về vị trí, chức năng:** Bổ sung chức năng "*tham gia công tác đối ngoại theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao*" để phù hợp với thực tiễn công tác của HVNG. Những năm qua, các hoạt động đối ngoại, ngoại giao nhà nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam ngày càng được triển khai đa dạng, dưới nhiều hình thức khác nhau. HVNG là đơn vị thường xuyên được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng, phân công tham gia triển khai nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, như: Tổ chức đón lãnh đạo cấp nhà nước và chính phủ của các nước, quan chức cao cấp của các tổ chức quốc tế, các chính khách có ảnh hưởng và uy tín lớn trên thế giới đến thăm và nói chuyện, truyền tải thông điệp chính sách; tổ chức các diễn đàn, hội thảo, hội nghị quốc tế và khu vực với sự tham gia của nhiều quan chức, đoàn ngoại giao, học giả quốc tế uy tín...

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao đề xuất chỉnh sửa nội dung về "đào tạo, bồi dưỡng *chuyên môn*, nghiệp vụ *trong lĩnh vực* đối ngoại và *hội nhập quốc tế*." nhằm thể hiện chính xác, bao quát hơn phạm vi, đối tượng và nội dung công tác đào tạo, bồi dưỡng mà HVNG đang được giao thực hiện.

### 2.2. Về nhiệm vụ, quyền hạn:

- *Bổ sung nhiệm vụ "tư vấn chính sách"* nhằm chính thức hóa nhiệm vụ HVNG vẫn triển khai trong thực tiễn (cung cấp các ý kiến tư vấn chính sách đối với Bộ Ngoại giao hoặc đóng góp trong các đề án trình lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tư vấn trong việc quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học).

- *Bổ sung nội dung khoản 2, Điều 2 về Tổ chức các hoạt động đối ngoại theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao* để cụ thể hoá chức năng "tham gia công tác đối ngoại theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao" quy định tại Điều 1, theo đó, HVNG sẽ có thêm các nhiệm vụ cụ thể như: (i) Triển khai các hoạt động ngoại giao với các đoàn chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế thăm Việt Nam và ngoại giao đoàn tại Việt Nam theo phân công của Bộ trưởng; (ii) phát triển mạng lưới đối tác là các viện nghiên cứu, trường đại học, học giả, nhà báo, chính khách, doanh nghiệp, cá nhân... có uy tín, ảnh hưởng trong nước và quốc tế; (iii) đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ; (iv) triển khai các hoạt động ngoại giao song phương, đa phương tại Việt Nam và ở nước ngoài trong phạm vi lĩnh vực phụ trách và theo phân công của



Bộ trưởng; (v) tổ chức, điều phối các hoạt động ngoại giao học thuật (ngoại giao kênh 2) của Việt Nam trong Mạng lưới ngoại giao học thuật của khu vực và quốc tế.

- *Bổ sung nhiệm vụ “nghiên cứu, tuyên truyền, đào tạo về lịch sử và truyền thống ngoại giao”* nhằm thể chế hoá nhiệm vụ mới được Bộ Ngoại giao giao cho HVNG sau khi Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thống Ngoại giao được giải thể theo quy định của Nghị định 81/2022/NĐ-CP. Theo đó, từ ngày 01/12/2022, HVNG tiếp nhận thêm các chức năng, nhiệm vụ thuộc mảng công tác liên quan đến lịch sử và truyền thống ngoại giao thuộc Vụ Thi đua – Khen thưởng và Truyền thống ngoại giao, cụ thể gồm: chủ trì công tác tổng kết, nghiên cứu về lịch sử và truyền thống ngoại giao; xuất bản các ấn phẩm của ngành Ngoại giao; sưu tầm, lưu giữ và trưng bày các hiện vật lịch sử của ngành Ngoại giao và tuyên truyền, giáo dục về truyền thống ngoại giao. Đồng thời HVNG cũng trực tiếp quản lý cơ sở vật chất liên quan đến lịch sử và truyền thống ngành, đó là Nhà Truyền thống và Khu di tích lịch sử của Bộ Ngoại giao ở Tuyên Quang.

- *Bổ sung nội dung khoản 7 Điều 2 về triển khai cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự đối với đơn vị sự nghiệp công lập* để bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về đơn vị sự nghiệp.

### **2.3. Về cơ cấu tổ chức**

**a. Giữ nguyên tên gọi, tổ chức bộ máy của 06 đơn vị, gồm:** Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Viện Biển Đông, Văn phòng, 03 khoa: Luật Quốc tế, Kinh tế quốc tế, Truyền thông và Văn hóa đối ngoại.

**b. Giữ nguyên mô hình tổ chức và đổi tên 02 đơn vị, gồm:**

- Ban Đào tạo: Đổi tên thành **Ban Đào tạo đại học và sau đại học** để thể hiện rõ hơn phạm vi công việc mà Ban Đào tạo đang đảm nhiệm.

- Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ đối ngoại: Đổi tên thành **Ban Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ đối ngoại** để thống nhất tên gọi và mô hình tổ chức các đơn vị trực thuộc HVNG và tránh nhầm lẫn về tên gọi với các đơn vị (cấp Phòng) là các Trung tâm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu chiến lược Ngoại giao và Viện Biển Đông. Việc đổi tên không làm thay đổi về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ cũng như cơ chế hoạt động, tổ chức, biên chế của đơn vị này.

**c. Tổ chức lại các đơn vị sau:**

- Sáp nhập Phòng Quản lý khoa học vào Trung tâm Thông tin, Tư liệu và đổi tên thành **Ban Khoa học, Thông tin và Tạp chí Nghiên cứu quốc tế**.

Việc sáp nhập Phòng Quản lý khoa học vào Trung tâm Thông tin, Tư liệu sẽ giúp vừa đáp ứng được yêu cầu nâng tầm, chuẩn hóa công tác quản lý khoa học, thông tin và tư liệu vừa tiết kiệm nhân lực, bộ máy, thực hiện đúng chủ trương tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả công việc. Ngoài ra, Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế là cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao, đặt tại Học viện Ngoại giao do Giám đốc Học viện Ngoại giao trực tiếp chỉ đạo và quản lý theo



quy định của pháp luật. Với mô hình tổ chức tinh gọn đầu mối và không phát sinh bộ máy tổ chức, trong 30 năm qua kể từ khi ra đời cho đến nay, Tạp chí hoạt động tốt và góp phần thực hiện hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, dự báo chiến lược và thông tin đối ngoại của Bộ Ngoại giao. Vì vậy, Tạp chí Nghiên cứu quốc tế cần được quy định trong cơ cấu tổ chức của HVNG để giúp cho đơn vị này có đủ cơ sở pháp lý để triển khai các nhiệm vụ được giao.

- Sáp nhập Khoa Lý luận chính trị vào **Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao**.

Việc sáp nhập một mặt sẽ giảm đầu mối (Khoa Lý luận Chính trị hiện chỉ có 02 biên chế), mặt khác tận dụng tối đa đội ngũ hành chính của Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao. Như vậy, Khoa Lý luận Chính trị sẽ thành cấp bộ môn (cấp phòng) trực thuộc Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao và cán bộ lãnh đạo quản lý, giảng viên của Khoa Lý luận chính trị sẽ giảm tải được gánh nặng hành chính tập trung vào công tác chuyên môn. Việc sáp nhập hai Khoa cũng sẽ thúc đẩy việc trao đổi, hỗ trợ về chuyên môn, ứng dụng lý luận vào thực tiễn trong việc giảng dạy các môn lý luận chính trị và các môn học về chính trị quốc tế...

- Sáp nhập các Khoa Tiếng Anh, Khoa Tiếng Pháp, Khoa Tiếng Trung Quốc thành **Khoa Ngoại ngữ**.

Từ năm 2021, HVNG chuyển sang cơ chế tự chủ, gia tăng chỉ tiêu tuyển sinh, các ngoại ngữ giảng dạy được mở rộng, bên cạnh tiếng Anh, Pháp, Trung còn có tiếng Hàn, Nhật, Tây Ban Nha. Ngoài ra, sau hai năm thí điểm chương trình đào tạo ngoại ngữ 2 cho sinh viên hệ chất lượng cao, dự kiến từ năm 2023 ngoại ngữ 2 trở thành môn học bắt buộc đối với tất cả sinh viên.

Trong quá trình hoạt động, các Khoa ngoại ngữ vẫn chưa thực sự phát huy được hết các thế mạnh, chưa đáp ứng một cách hiệu quả nhất trước những yêu cầu ngày càng cao trong triển khai nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học cho phù hợp với yêu cầu mới của xã hội, cũng như những yêu cầu ngày càng lớn của nhiệm vụ ngoại giao bán chính thức và hợp tác với bên ngoài.

Nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian tới là hoàn thiện chương trình giảng dạy ngoại ngữ 1 và 2 theo hướng đa trình độ, đa đối tượng và đặc biệt cần tăng tính liên thông, tương thích giữa các ngoại ngữ; triển khai các chương trình liên kết đào tạo bậc đại học và sau đại học, củng cố và phát huy vai trò đầu tàu của HVNG và của Bộ Ngoại giao về nghiên cứu QHQT qua lăng kính khu vực học và đất nước học, đặc biệt là bằng các ngoại ngữ như tiếng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp... Trên cơ sở đó, một yêu cầu cấp thiết được đặt ra là phải thống nhất quản lý các chương trình đào tạo ngoại ngữ cả về hành chính và chuyên môn, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa cơ cấu nhân sự hiện có và mở rộng trong tương lai để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế của các Khoa Ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu xã hội và phù hợp với quy chế tự chủ của HVNG.

Việc hợp nhất các Khoa ngoại ngữ cũng giúp: (i) bảo đảm chủ trương tinh gọn đầu mối và nâng cao hiệu quả công việc trong công tác cải cách hành chính



của Chính phủ; (ii) các Khoa chia sẻ giảng dạy một số đầu môn, làm sâu sắc môn học và tiếp kiệm về nhân lực; (iii) các Khoa có thể chủ động mở rộng hợp tác và xã hội hóa việc nghiên cứu và đào tạo theo đúng chuyên môn ngành dọc và (iv) tạo tiền đề cho việc giảng dạy thêm các ngoại ngữ khác trong tương lai phù hợp với định hướng phát triển của HVNG ( tiếng Hàn, Tiếng Nhật...) mà không làm thay đổi cơ cấu tổ chức của HVNG. Các Khoa ngoại ngữ hiện tại sẽ trở thành các bộ môn trong Khoa Ngoại ngữ thành lập theo quyết định mới.

*Như vậy*, theo phương án sắp xếp, kiện toàn, cơ cấu tổ chức mới của Học viện sẽ gồm các đơn vị sau:

1. Viện Nghiên cứu chiến lược Ngoại giao;
2. Viện Biển Đông;
3. Ban Đào tạo đại học và sau đại học;
4. Ban Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ đối ngoại;
5. Ban Khoa học, Thông tin và Tạp chí Nghiên cứu quốc tế;
6. Văn phòng;
7. Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao;
8. Khoa Luật quốc tế;
9. Khoa Kinh tế quốc tế;
10. Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại;
11. Khoa Ngoại ngữ.

So với Quyết định 07, cơ cấu tổ chức mới Học viện **đã giảm từ 15 đơn vị đầu mỗi xuống còn 11 đơn vị**, bảo đảm chủ trương tinh gọn đầu mối, không thành lập đơn vị mới, không làm phát sinh biên chế mới, tận dụng nguồn nhân lực, từ đó nâng cao hiệu quả công tác.

Tại Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao đã đề xuất các phương án sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo, quản lý của các đơn vị trực thuộc HVNG phù hợp với tổ chức bộ máy mới, bảo đảm không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến việc triển khai nhiệm vụ của đơn vị.

Trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại, nếu phát sinh trường hợp lãnh đạo, quản lý vượt quá số lượng cho phép, Bộ Ngoại giao kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng đến hết thời hạn bổ nhiệm hoặc cho đến khi Bộ Ngoại giao bố trí, phân công nhiệm vụ mới phù hợp.

**2.4. Về lãnh đạo Học viện:** Dự thảo bổ sung quy định về Hội đồng Học viện để bảo đảm phù hợp với quy định tại Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung năm 2018 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

3. Các nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung không liên quan đến các bình đẳng giới và không làm phát sinh thủ tục hành chính.

#### V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ)



(Nội dung này sẽ được bổ sung sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp)

Bộ Ngoại giao xin gửi kèm theo Tờ trình các tài liệu sau:

- Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 07;
- Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp;
- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp;
- Ý kiến đóng góp của các bộ, ngành liên quan và Bản tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp của các bộ, ngành;
- Báo cáo đánh giá tác động chính sách;
- Bảng so sánh dự thảo Quyết định và Quyết định 07;
- Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của HVNG.

Trên đây là nội dung Tờ trình về việc xây dựng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./. *ĐH*

**Nơi nhận:**

- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính;
- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp;
- HVNG;
- Lưu: HC, TCCB.

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**



**Đỗ Hùng Việt**